



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สนามม.โลกลงตัวมิ.ย.นี้ บิ๊กจาเชื่อผลงานออกมาดีแน่ เตรียมชุดกันฝนแจกนักกีฬา

โดย เดลินิวส์ วัน พฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 12:17 น.

เมื่อ 9 พ.ค. ที่ห้องประชุมชั้น 2 บ้านอัมพวัน พล.ต.จารึก อารีราชการัญญ์ เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานฝ่ายเทคนิคการจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 24 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 8-18 ส.ค.ปีนี้ เปิดแถลงความพร้อมอย่างเป็นทางการ เกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินการด้านเทคนิคทั้งหมดของการแข่งขันครั้งนี้ ตั้งแต่เรื่องความพร้อมของสนามจัดการแข่งขันสำหรับ 17 ชนิดกีฬา รวมถึงการเตรียมการนักกีฬา เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร และการรับมือกับเหตุการณ์เฉพาะหน้า

สำหรับเรื่องของสนามแข่งขันนั้น จะมีสนามหลัก ๆ 4 แห่ง คือที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งเป็นสนามใหญ่รองรับการแข่งขัน 9 ชนิดกีฬา นอกจากนี้มี อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี, การกีฬาแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยล่าสุดคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้อนุมัติงบประมาณในการซ่อมแซมให้กับสนามต่าง ๆ แล้ว และคาดว่าจะการดำเนินการทุกสนามจะแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. จากนั้นในเดือน ก.ค. บางสนามจะถูกทดสอบโดยใช้แข่งขันในบางรายการก่อนถึงการแข่งขันจริงในเดือน ส.ค.

“เรื่องสนามจะมีปัญหานิดหน่อยก็คือที่อิมแพคเมืองทอง เพราะสถานที่แห่งนี้เขาใช้ทำธุรกิจตลอด ดังนั้นเราจะมีเวลาเข้าไปจัดเตรียมสถานที่ก่อน การแข่งได้ประมาณ 4-5 วันเท่านั้นเอง แต่ก็คิดว่าคงไม่ใช่ปัญหาใหญ่ เพราะทีมงานเราก็มีอาชีพทั้งนั้น คนไทยก็แบบนี้ ทำงานช่วงแรกจะดูซุกซลักหน่อย แต่พอถึงปลาย ๆ ผลงานมักจะออกมาดีเสมอ ผมเองก็เชื่อว่าครั้งนี้ก็จะเป็นเหมือนกัน ส่วนเรื่องเงินตอนแรกเราเช่า 8 ฮอลล์ เขาคิดเรา 72 ล้านบาท ผมก็ไปคุยกับทางเจ้าของเขาก็ช่วยสุดท้ายก็เหลือแค่ 50 ล้านบาทเท่านั้น” พล.ต.จารึกกล่าว

ด้านความพร้อมเรื่องการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครที่มีทั้งหมดกว่า 7,000 คนนั้น ล่าสุดได้ทำการอบรมชุดใหญ่ เพื่อให้ทุกคนรับทราบภาพรวมของการจัดแข่งขันในครั้งนี้ไปแล้ว ตอนนี้เหลือเพียงขั้นตอนในการส่งไปยังแผนกต่าง ๆ ที่อาสาสมัครเหล่านั้นจะต้องรับผิดชอบ เพื่อทำการอบรมลึกในรายละเอียดของสายงานนั้น ๆ อีกครั้งหนึ่ง อาทิ อาสาสมัครที่ต้องดูแลทีมฟุตบอล ก็จะต้องรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับกีฬาชนิดนี้ ทั้งเรื่องกฎกติกาการแข่งขัน สนามแข่งขัน สนามซ้อม ตารางเวลา ฯลฯ

นอกจากนี้ยังได้มีการวางแผนรับมือเหตุ ฉุกเฉินเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นได้ อาทิ เรื่องของฝนที่อาจตกลงมาในช่วงเวลาที่มีการแข่งขัน รวมถึงในวันพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันด้วย ซึ่งหากเป็นการแข่งขันฝ่ายดูแลสนามแข่งขันได้แจ้งยืนยันแล้วว่า สามารถหา สนามสำรองเตรียมได้ แต่ในด้านพิธีเปิด-ปิดอาจต้องมีการจัดเตรียมชุดกันฝนสำหรับแจกให้กับนักกีฬาที่จะเข้าร่วมในพิธีทุกคนด้วย เนื่องจากในช่วงการแข่งขัน ยังคงอยู่ในช่วงตอนปลายฤดูฝนของเมืองไทย.